

Số: **10404** /BCT-KVIV/v báo cáo kết quả đoàn đi  
khảo sát khu vực Tây Nam  
Trung Quốc*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2012*

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại công văn số 258/TB-VPCP ngày 19 tháng 7 năm 2012 về việc giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá tiềm năng của khu vực thị trường Tây Nam Trung Quốc trong việc nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam và có báo cáo, kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã tổ chức đoàn liên ngành gồm đại diện các Vụ/Cục hữu quan trong Bộ và đại diện Văn phòng Chính phủ đi khảo sát chi 03 trong 05 tỉnh/thành khu vực Tây Nam Trung Quốc là Quý Châu, Trùng Khánh, Tứ Xuyên từ 08 đến 13 tháng 10 năm 2012 (do Bộ đã có thông tin đầy đủ về thị trường Quảng Tây và Vân Nam).

Trước chuyến đi khảo sát, Đoàn công tác đã xác định rõ mục tiêu chuyến đi và chuẩn bị nội dung cụ thể, cũng như đã phối hợp tốt với phía Bạn trong việc thu xếp chương trình làm việc cho Đoàn tại Trung Quốc, do vậy Đoàn đã thu được kết quả theo yêu cầu đặt ra.

Tại các buổi làm việc, trên tinh thần hữu nghị, thẳng thắn, hai bên đã đạt được thông nhất chung trong một số nội dung hợp tác cụ thể và đều thể hiện sẵn sàng phối hợp tốt để triển khai thực hiện những thỏa thuận đã đạt được trong thời gian tới, cụ thể:


- Hai bên tích cực phối hợp trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm thực hiện “Bản ghi nhớ tăng cường hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền Nhân dân thành phố Trùng Khánh, Chính quyền nhân dân tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc” do Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Lãnh đạo 2 tỉnh/thành trên ký kết vào tháng 10 năm 2009.

Để cụ thể hóa nội dung của Bản ghi nhớ, hai bên nhất trí thiết lập cơ chế trao đổi thông tin định kỳ hàng quý và năm và đề xuất 2 đơn vị đầu mối của mỗi bên (phía Việt Nam là Vụ Thị trường Châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Công Thương, phía Trung Quốc là Sở Thương mại của 03 địa phương trên).

- Hai bên tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại và giới thiệu đầu tư ở mỗi bên. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động này được tổ chức thành công tại mỗi bên.

- Sớm thành lập Văn phòng Xúc tiến Thương mại Việt Nam tại thành phố Trùng Khánh.

Sau chuyến khảo sát, Bộ Công Thương đã tổng hợp các nội dung liên quan và đã hoàn thiện “Báo cáo đánh giá tiềm năng khu vực thị trường Tây Nam Trung Quốc và kiến nghị một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới” (xin gửi kèm theo).

Bộ Công Thương kính trình và xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. / 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- P.T. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Lưu VT, KVI, P.TQ.

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỦ TRƯỞNG**  
  
**Nguyễn Cẩm Tú**